

*
Số 263-BC/ĐUK

BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) được hợp nhất từ Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp (theo Quyết định số 4051-QĐ/TU, ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy). Đảng bộ Khối hiện có 85 tổ chức cơ sở đảng (40 đảng bộ cơ sở, 45 chi bộ cơ sở), với 6.178 đảng viên (nữ 2.411; dân tộc 524; tôn giáo 51).

Đảng ủy Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong khối.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện

Tiếp thu Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012, Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 02 Công văn số 677-CV/ĐUK, ngày 04/3/2019 và Công văn số 07-CV/ĐUK, ngày 13/5/2019 chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể trực thuộc kịp thời quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nghiêm túc thực hiện chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư vào chương trình công tác năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ để quán triệt thực hiện. Qua đó, cấp ủy cơ sở quán triệt thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối kịp thời (*báo cáo lồng ghép vào báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm*). Hình thức triển khai trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ. Kết quả tổ chức được 278 cuộc, có 6.925 đồng chí dự (*trong đó có 4.939 đảng viên, chiếm 99,83%; 1.978 đoàn viên, hội viên và người lao động*). Tập trung quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư, đặc biệt là các quy định về việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông,... sau triển khai, quán triệt nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khối nâng lên, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc chấp hành Luật an toàn giao thông.

2. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành Luật giao thông khi tham gia giao thông đảm bảo các quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Qua đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện. Cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện một số hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực như sau:

- Đảng ủy Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban lãnh đạo sở phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời vận động các hộ dân sống dọc hai bên các tuyến đường giao thông trọng điểm ký cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Đảng ủy Sở Tư pháp phối hợp với chi bộ Hội Luật gia tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật lồng ghép nội dung an toàn giao thông cho Hội viên Hội Luật gia; tổ chức các cuộc thi "*tuổi trẻ với pháp luật*",..

- Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban lãnh đạo sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành lập tổ, nhóm, câu lạc bộ, công trường an toàn giao thông, hiện có 145 cơ sở giáo dục thành lập với 1.148 thành viên tham gia. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở cho học sinh ký cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh đi học bằng xe ô tô, xe gắn máy không đúng quy định.

- Cấp ủy Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh phối hợp với thủ trưởng đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng,

phong phú, đặc biệt là tuyên truyền trên báo, đài được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên quan tâm theo dõi.

- Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh, Chi bộ Tỉnh đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, sinh viên như: Tổ chức hội thi lái xe an toàn, hội thi thanh niên với văn hóa giao thông, tổ chức tập huấn xử lý các tình huống khi tham gia giao thông, tổ chức các đội hình tình nguyện ứng cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên,...

Hàng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên đăng ký với cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở không vi phạm Luật giao thông, qua thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời nhắc nhở, từ đó cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện tốt Luật giao thông chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối vi phạm nghiêm trọng về Luật giao thông phải xử lý.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; quan tâm bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt đoàn thể,... Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, luôn quan tâm đưa nội dung công tác giáo dục chấp hành Luật giao thông, bảo đảm trật tự giao thông đường bộ, đường thủy nội địa vào các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể để lãnh đạo thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật giao thông; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

2. Khó khăn, vướng mắc

Từng lúc việc triển khai, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà

nước, nhất là Luật giao thông đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong khối chưa đầy đủ, toàn diện và sâu sắc.

IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIẠN TỚI

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động đăng ký thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, cam kết không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và cộng đồng tuân thủ chấp hành Luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông đúng với các quy định của pháp luật.

3. Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức mở các lớp tập huấn, kịp thời tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm Luật giao thông; phát huy có hiệu quả các mô hình công trường an toàn giao thông; thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ khai thông ách tắc giao thông tại các điểm trường, đội ứng cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra,.. Phối hợp tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Đảng ủy Công an tỉnh năm.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công an tỉnh
(Phòng CSGT Công an tỉnh),
- Các đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.

